



๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๔๔/ว๒๖๐๖
ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

๒. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๔๔/๒๖๓๗ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ.๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธายกย่อง ยอมรับของนักเรียน
เพื่อนครูและสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละ เพื่อช่วยเหลือ
ดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเป็นผู้ที่มีผลงานส่งผลกระทบต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน เช่น เป็นเด็กเก่ง เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีปัญหาทาง
พฤติกรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ได้ดำเนินการคัดเลือก
“ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ.๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอได้แจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรัญ แจ่มมณี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทร ๐-๕๓๗๓-๙๑๓๓ ต่อ ๒๖

Email : dmgroupcri๒@gmail.com



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอนซึ่งเป็นบุคคลผู้เป็นที่ศรัทธายกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเท เสียสละ เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเป็นผู้ที่มีผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เช่น เป็นเด็กเก่ง เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม ทั้งนี้ นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดีหรือมีพัฒนาการที่สูงขึ้นตามลำดับ มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน จนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงานความดีเป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน เพื่อเป็นแบบอย่างในการทำความดี ให้ปรากฏแก่ครู นักเรียน และสาธารณชน เป็นการกระตุ้นให้บุคคลและหน่วยงานยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน

บัดนี้ การสรรหาและคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ จึงขอประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ดังนี้

ผลการพิจารณารับรางวัลระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

๑. นางสาวชนันทิพย์ ชัดสุรินทร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ อำเภอเวียงป่าเป้า (ปฐมวัย)
๒. นางสาวลภัสสรดา แว่นระเว ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ อำเภอเวียงป่าเป้า (มัธยมศึกษา)
๓. นางสุจิตรา พรมเทพ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า (ประถมศึกษา)

ผลการพิจารณาระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ราย ได้แก่

นางสุจิตรา พรมเทพ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านชื่อบุคคลใด ตามรายชื่อในประกาศนี้ ให้ยื่นคำคัดค้านภายใน ๗ วัน นับแต่วันประกาศผลคัดเลือก การคัดค้านให้ทำเป็นหนังสือ ระบุเหตุของการคัดค้านว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อประพฤติขัดหลักเกณฑ์การพิจารณา ข้อใด อย่างไร โดยยื่นต่อประธานคณะกรรมการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคณะกรรมการฯ จะได้พิจารณาคำคัดค้านและการประกาศผลการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายจรูญ แจ่มณี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒